

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2014



THƯ NGỎ

V/v vận động tài trợ "**Hội nghị Khoa học – Công nghệ Nông nghiệp - CAAB 2014**"
và đóng góp "**Quỹ Khuyến học cựu sinh viên Nông nghiệp ĐHCT**"

Kính gửi: Ban Giám đốc các Doanh nghiệp

Đồng kính gửi: Các Anh Chị cựu sinh viên ngành Nông nghiệp ĐHCT

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị đồng nghiệp,

Được hình thành và phát triển ở trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, cái nôi sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và thủy sản lớn nhất cả nước, Trường Đại học Cần Thơ có nhiệm vụ và vai trò hết sức lớn lao trong sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trải qua hơn 45 năm hoạt động, với sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ thầy trò cùng sự hỗ trợ của quý đồng nghiệp trong và ngoài nước, ngành nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh, có uy tín và bề dày truyền thống.

Như thường lệ hai năm một lần, vào ngày 21 tháng 11 năm 2014 tới đây, Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức **Hội nghị Khoa học-Công nghệ Nông nghiệp - CAAB 2014**, với chủ đề "**Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao & Xây dựng nông thôn mới**" đồng thời tiến hành họp mặt Liên chi hội cựu sinh viên ngành Nông nghiệp Đại học Cần Thơ.

Ban tổ chức ngỏ ý kêu gọi quý Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các Anh Chị cựu sinh viên nhiệt tình tài trợ cho Hội nghị cũng như đóng góp cho Quỹ khuyến học. Phần tài trợ sẽ được sử dụng để in ấn tài liệu phục vụ cho Hội nghị; phần đóng góp cho Quỹ khuyến học sẽ được dùng để cấp học bổng cho các sinh viên nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập.

Ban tổ chức Hội nghị rất hân hạnh được tiếp nhận sự tài trợ và đóng góp của quý vị bằng mọi hình thức qua địa chỉ: Bà Đinh Thị Kim Chi (thư ký hội nghị), Văn phòng KNN & SHƯĐ, Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Tài khoản số: 1800205052230, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, TP. Cần Thơ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tài trợ và đóng góp quý báu của quý vị. Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. Lê Văn Hòa
TRƯỞNG KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯĐ

TÀI TRỢ HỘI NGHỊ

Ban tổ chức Hội nghị CAAB 2014 rất hoan nghênh sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các đơn vị hoặc cá nhân để tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp. Ngoài ra, quyền lợi của các nhà tài trợ được thực hiện tùy theo mức đóng góp tài chính và hiện vật.

Tài trợ từ 10 đến 25 triệu đồng, được mời tham dự và nhận tài liệu hội nghị, được quyền phát các tài liệu giới thiệu quảng bá công ty, được giới thiệu tên đơn vị.

Tài trợ trên 25 đến 50 triệu đồng, có thêm quyền lợi được in logo trên pano chính và trong một số tài liệu xuất bản của hội nghị.

Tài trợ trên 50 đến 70 triệu đồng, có thêm quyền lợi được phát biểu tại phiên toàn thể 5-7 phút.

Tài trợ từ 80 triệu đồng trở lên, có thêm quyền lợi được tổ chức gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm của công ty.

ĐÓNG GÓP QUỸ KHUYẾN HỌC

Ban tổ chức Hội nghị CAAB 2014 rất hân hạnh được tiếp nhận sự đóng góp của quý nhà hảo tâm cho Quỹ khuyến học Cựu SVNN-ĐHCT. Phần này sẽ được tổ chức lễ phát học bổng cho sinh viên ngành nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ ngay tại phiên toàn thể.